



Là một người công nhân, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong nhiều năm qua, bà Phạm Thị Nhung nguyên Chủ tịch UBND phường Hòa Minh (bây giờ là Phó Bí Thư trưởng trực tiếp, Chủ tịch HĐND phường) luôn khắc sâu lý tưởng Bác "lý dân làm gốc" vì thế các công trình, hành động của bà luôn sát dân, gần dân trên tinh thần "vì gì có lợi cho dân thì hết sức làm, vì gì có hại cho dân thì hết sức tránh", qua đó góp phần xây dựng phường Hòa Minh quận Liên Chiểu thành phố ngày càng khi thịnh vượng.

Nhìn vì phường Hòa Minh quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng hôm nay, chúng ta sẽ chứng kiến vùng đất giàu truyền thống cách mạng năm xưa đã thay đổi ngày một. Người sống với tinh thần cao ngời dân không ngừng nâng lên, 100% học có kiến thức, phong tin nghe nhìn và năng suất sản xuất, 100% trẻ em trong trường, những tuyến đường bê tông, nhà hóa dân dần dần khép kín phục vụ tốt cho nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Trước khi có nhiệm vụ giữ chức Phó Bí Thư Trưởng trực tiếp, Chủ tịch HĐND phường Hòa Minh, Bà Phạm Thị Nhung từng tham gia công tác nhiều lĩnh vực như Văn Phòng công ty, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch UBND phường, trong việc thực hiện các dự án "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, vì vai trò là Chủ tịch UBMTTQVN phường, Bà Nhung luôn xác định công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào và các dự án là rất quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào "Nhà nước và nhân dân cùng làm" nhằm "khi dấy lòng dân", qua đó có nhân dân tình nguyện hăng hái tham gia vào các công trình nông nghiệp bê tông kết hợp và nhất là các công trình nông thôn mới và Nguyễn Huệ, Nguyễn Huệ Tuyến dài khu đô thị Phúc Lý tạo nhiều lợi ích kinh tế cho nhân dân tham gia giao thông.

Từ năm 2017 đến nay, phường Hòa Minh đã thực hiện các dự án tuyên truyền, vận động chiều dài 6000 m, ngân sách chi do trên địa phương, người dân hiến 9000 m<sup>2</sup> đất làm đường, nhằm thực hiện tốt các tiêu chí văn hóa giao thông và lãnh đạo thực hiện tốt công tác phối hợp gia đình: Chi bố, Chi mẹ, Chi con, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân trồng cây cảnh, giữ gìn hàng rào, công trình bê tông bàn giao miễn phí cho công trình làm đường giao thông, góp phần vào quản lý đô thị và giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

Có 100% người dân tình nguyện khi thực hiện các công trình là một việc không dễ dàng, chính vì thế Bà Nhung đã chủ động xây dựng "Tôn giáo tốt" là những người có uy tín trong cộng đồng địa phương cùng tham gia vận động người dân, người thi,

Bà cho biết thêm khi tổ chức Ngày hội đoàn kết toàn dân hàng năm, bà cho các Ban công tác Mặt trận phối hợp tuyên truyền công bố cho nhân dân biết các thành tựu công trình, sự tiến bộ trên địa phương, bà còn đóng góp những lời và khen thưởng cho những cá nhân tiêu biểu, tốt đẹp phi thường nhân dân tin tưởng. Nhìn chung các công trình khi triển khai thực hiện phường Hòa Minh ưu tiên và vượt kế hoạch ra do có sự quyết tâm và đoàn kết của nhân dân.

Tuy nhiên, trong công tác Dân vận, Bà cũng gặp không ít khó khăn. Nhìn hình ảnh này khi triển khai làm công trình Nguyễn Huệ, có lẽ ông Nguyễn Quang Tuấn đã không ngờ tình hình của công trình này, vì làm công trình ở thì gia đình ông Tuấn sống ở một căn nhà nhỏ 48 m<sup>2</sup> thôi, hiện nay vì người nông dân là một thị trấn bị ảnh hưởng "tốt thì tốt vàng", thì tài sản quý giá của họ. Hiện nay tâm lý đó, thì Bà Huệ không quên thi gian, công sức tiếp xúc nhà vận động ở nhà 2 và nhà 3. Cùng với sự chỉ đạo của ban công tác mặt trận, tổ dân phố vận động ngày, đêm nhiều lần. Đúng là chân tình sự cảm phục lòng người, sau nhiều lần vận động, gia đình ông Tuấn trên địa phương đã thông suốt, hiện nay lợi ích của việc làm giao thông là góp phần trong việc tham gia giao thông của bà con, lợi ích thực tiễn cho người dân trong đó có gia đình ông, thì họ vui vẻ đồng ý ký biên bản cam kết và hỗ trợ góp xây dựng công trình. Quả thật có xung đột sự nhỡ nhai hiện nay tình cảm của người dân, nhân dân sẵn sàng chung tay cùng ông, Nhà nước, góp công góp của xây dựng quê hương.

Theo kinh nghiệm công tác của mình, công tác tuyên truyền có hiệu quả, Bà Huệ cho biết trước khi triển khai thi công các công trình thì Ủy ban Nhân dân phường luôn mời các gia đình họp bàn các bước thi công, thành lập Ban vận động trực tiếp xung các khu dân cư tiến hành khảo sát, thống kê số dân tích, mà người dân sẵn sàng một khi công việc có lợi. Bởi khi công trình thi công đâu, thì ngay phần trăm của họ nào thì họ có thể san sẻ một phần, góp phần cùng nhau thi công nhanh tiến, thì các công trình đều hoàn thành trước thời hạn.

Bên cạnh việc vận động người dân làm các công trình phúc lợi, Bà Huệ như lãnh đạo phường còn vận động nhiều đoàn thể địa phương thành phố như giải phóng mặt bằng khu đô thị Tây Bắc, Tây Bắc 6, Tây Bắc 7, khu đô thị Phúc Lý ngày hôm nay cùng lãnh đạo phường phối hợp với các khu dân cư tiến hành nhà giải thích, kiến nghị cấp trên giải quyết những vướng mắc của nhân dân, nhân dân tin tưởng bàn giao mặt bằng cho thành phố thi công công trình đô thị. Nhiều trường hợp nhân dân chưa hiểu như ông Nguyễn Minh, Hòa Phú 1 bà Huệ cùng đoàn công tác vận động ở nhà 6 ông Minh thông suốt và bàn giao mặt bằng, Ông bà ta thường nói "an cư lạc nghiệp" vì thế Bà Huệ cũng như lãnh đạo phường rất chú trọng công tác vận động tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân, luôn quyết tâm giữ vững danh hiệu và thành tích công nhân Phường Vận động hàng năm.

Sau bao nhiêu năm miệt mài không ngừng nghỉ, niềm đam mê trong công tác, bà Phạm Thị Huệ luôn gần dân, sát dân, luôn "ly dân làm gốc". Bà Huệ cũng tuyên dương nhân viên giỏi khen thưởng công tác dân vận của UBND quận Liên Chiểu, người thì là nhân tố góp phần địa phương phường Hòa Minh tổ chức Phường Vận động cấp thành phố.

Đánh giá về quá trình công tác và những đóng góp của Bà Huệ thi gian qua, ông Nguyễn Công Chúng - Bí thư Đảng ủy phường Hòa Minh, nhận xét: "người chị Phạm Thị Huệ là một cá nhân điển hình trong công tác, làm việc tỉ mỉ và kiên trì. Người chị Huệ vận dụng lý thuyết vào thực tế là luôn tận dụng lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, người thì vì phương pháp làm việc xây dựng "Tôn trọng thực tế" của người chị Huệ là tốt đẹp kết quả của Ban Thường vụ Đảng ủy phường đánh giá cao".

Niềm đam mê trong công tác, cần cù trong lao động, là người Việt, người Mẹ muôn đời. Luôn giữ gìn đoàn kết tốt trong quan hệ và chia sẻ kinh nghiệm vận động nhân dân trong công tác khu dân cư, bà Phạm Thị Huệ xứng đáng là tấm gương điển hình "Học tập và làm theo tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh"

**Hoàng Cảnh Minh**

**Tuyên giáo - Dân vận phường Hòa Minh**